

# ทาเลส แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ มุ่งขับเคลื่อนการเติบโต ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- แต่งตั้งผู้อำนวยการประจำประเทศคนใหม่ในหลายประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- นิโคลัส เบอ์นาดีน ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการประจำประเทศเวียดนาม
- มาสลิโม มารินชี ดูแลธุรกิจในประเทศไทยและเมียนมา ในตำแหน่งผู้อำนวยการประจำประเทศ
- เบอ์นวัต นาลิน ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมในตำแหน่งผู้อำนวยการประจำประเทศ รวมเป็นแปดประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา ลาว มัลดีฟส์ เนปาล ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่พร้อมสำหรับการพัฒนา ดังเห็นได้จาก GDP ต่อหัวของภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นหลายเท่า จาก 122 ดอลลาร์ในปี พ.ศ.2519 เป็น 4,021 ดอลลาร์ในปี 2560 ด้วยจำนวนทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่อย่างมากมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีการคาดการณ์เป็นวงกว้างว่าภูมิภาคนี้จะเติบโตต่อไปอีก และด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการวางแผนรองรับการเติบโตดังกล่าวในแผนงานพัฒนาอาเซียน 2561 ซึ่งระบุให้การเปิดรับเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในสองเป้าหมายสำหรับภูมิภาคนี้ โดยปัจจุบันนวัตกรรมกำลังเจริญเฟื่องฟูอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนำภูมิภาคไปสู่อนาคตที่ชาญฉลาด

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระยะยาว รวมทั้งสนับสนุนจุดมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง ทาเลส (Thales) จึงได้ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารใหม่หลายรายทั่วภูมิภาค ในขณะที่บริษัทยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคนี้ต่อไป

นิโคลัส เบอ์นาดีน (Nicolas Bernardin) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทาเลสประจำประเทศเวียดนาม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 12 ปีในองค์กร นิโคลัสจึงมีความรู้ความชำนาญเป็นอย่างดีเกี่ยวกับคุณค่าที่ทาเลสนำเสนอให้แก่ลูกค้า

ในบทบาทใหม่นี้ นิโคลัสจะเป็นผู้นำและขับเคลื่อนการเติบโตของทาเลสในเวียดนาม เพื่อสนับสนุนแผนงานต่าง ๆ ของรัฐบาล และเพื่อเดินหน้าพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ นิโคลัสจะยังคงรับผิดชอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของกลุ่มทาเลส ในเวียดนามอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านอากาศยาน อวกาศ การป้องกันประเทศ การคมนาคมขนส่ง และความมั่นคง

ก่อนหน้านี้ นิโคลัสเป็นผู้จัดการบริหารลูกค้ารายใหญ่ (Key Account Manager) สำหรับธุรกิจความมั่นคงและการป้องกันดินแดนของทาเลสในอินโดนีเซีย ซึ่งบทบาทนี้ได้เปิดโอกาสให้เขาได้สั่งสมความเชี่ยวชาญทางธุรกิจใภูมิภาค

ทั้งนี้ นิโคลัสเข้ามารับตำแหน่งใหม่ต่อจาก มาสสิโม มารินซี (Massimo Marini) ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลธุรกิจของทาเลสในประเทศไทยและเมียนมา

มาสสิโม มารินซี ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการทาเลสในเวียดนาม ได้เข้ามารับบทบาทใหม่ในการเป็นผู้นำการเติบโตและการพัฒนาของกลุ่มทาเลส ในประเทศไทยและเมียนมา ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่เขาได้สั่งสมมานานเกือบสองทศวรรษ

ตลอดห้าปีที่ผ่านมา มาสสิโม ได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลและองค์กรเอกชนต่าง ๆ ในเวียดนามอย่างใกล้ชิด โดยเขาได้ขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มทาเลส ครอบคลุมธุรกิจทั้งห้าภาคส่วน โดยเฉพาะการนำทาเลสขยายธุรกิจเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมขนส่งในเวียดนามเป็นครั้งแรก ด้วยการทำสัญญาเป็นผู้จัดหาระบบโทรคมนาคมสำหรับรถไฟใต้ดิน Hanoi Metro Line 3

สำหรับในตำแหน่งใหม่นี้ มาสสิโม จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญไปที่การพัฒนาธุรกิจของทาเลสในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ เป็นเวลา 30 ปีแล้วที่ทาเลสได้ให้การสนับสนุนจุดมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่ของลูกค้าในอุตสาหกรรมพลเรือนและการป้องกันประเทศของไทย ตลอดจนพัฒนาความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นและขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม

เขาเข้ารับตำแหน่งต่อจาก ทอมมี่ อะยูตี (Tommy Ayouty) ซึ่งเคยเป็นผู้จัดการประจำประเทศไทย เมียนมา กัมพูชา ลาว และภูฏาน มาเป็นเวลาสามปี โดยทอมมี่จะกลับไปยังยุโรปเพื่อรับตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศเดนมาร์กและกลุ่มประเทศนอร์ดิกและบอลติก

ขณะที่เบอนัวต์ นาลิน (Benoit Nalin) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในบังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา จะได้รับมอบหมายให้ดูแลธุรกิจของทาเลส ครอบคลุมถึงประเทศภูฏาน กัมพูชา ลาว มัลดีฟส์ และเนปาล

เบอนัวต์มีประสบการณ์กว้างขวางในการพัฒนาธุรกิจ จากที่เคยร่วมงานกับบริษัทชั้นนำอย่างโนเกีย และแบล็คเบอร์รี่ ก่อนที่จะย้ายมาร่วมงานกับทาเลสเมื่อปี 2556 ทั้งนี้ ในระหว่างดำรงตำแหน่งผู้จัดการประจำบังกลาเทศนั้น เขาได้นำทาเลสเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศในประเทศ ด้วยการทำสัญญาจัดหาดาวเทียมสื่อสาร Bangabandhu ในปี 2558 ดาวเทียมดวงนี้ได้รับการพัฒนาโดย Thales Alenia Space และส่งมอบในเดือนเมษายนปีนี้

เบอนัวต์จะเป็นผู้นำธุรกิจของทาเลสในประเทศเหล่านี้ เพื่อเติมเต็มและเร่งผลักดันการเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วทั้งอุตสาหกรรมพลเรือนและการป้องกันประเทศ

เกี่ยวกับทาเลส

ผู้คนมากมายที่ทั่วโลกไว้วางใจ ต่างให้ความไว้วางใจทาเลส ลูกค้าของเราใช้บริการด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าในการทำให้ชีวิตดีขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้น สถาปนิกของเราผสานความชำนาญ ความสามารถ และ

วัฒนธรรมการทำงานอันหลากหลายเข้าด้วยกัน เพื่อออกแบบและนำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีระดับสูงที่ไม่เหมือนใคร  
โซลูชันที่จะทำให้สิ่งต่างๆในอนาคตเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ จากใต้มหาสมุทรจนถึงห้วงอวกาศ เราช่วยให้ลูกค้าคิดอย่าง  
ชาญฉลาดและทำงานได้เร็วขึ้น ด้วยการจัดการกับความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้นและรับมือกับทุกช่วงเวลาสำคัญ  
ตลอดการทำงาน ทั้งนี้ ทาเลสมีพนักงาน 64,000 คน ใน 56 ประเทศ และมียอดขาย 1.58 หมื่นล้านยูโรในปี 2560